



# Thái Bình

NĂM THỨ 56

**THỨ BẢY**

**Ngày 29 - 4 - 2017**

Số 6951 + 6952 + 6953 và Thái Bình Chủ nhật số 487

TÒA SOẠN:

13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544

BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Viếng liệt sĩ, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cho Bae Ho, Chủ tịch KIC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

(Xem tiếp trang 2)  
PHƯỚC LINH

### Phát động tháng công nhân



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh trao quỹ mái ấm công đoàn.

Ảnh: NGỌC LINH

(Xem tiếp trang 2)  
NGUYỄN CƯỜNG

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2017), sáng ngày 28/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại

(Xem tiếp trang 2)  
TẤT ĐẠT

Sáng ngày 28/4, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy) với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc (KIC). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

(Xem tiếp trang 2)  
PHƯỚC LINH

Sáng ngày 28/4, tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Dự lễ phát động có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

(Xem tiếp trang 2)  
NGUYỄN CƯỜNG

## XÁ LUẬN

### TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - XÂY VỮNG TƯƠNG LAI

Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Năm tháng sẽ qua đi nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.

Chiến thắng 30/4 và những giá trị lịch sử to lớn mà nó mang lại đối với toàn dân tộc Việt Nam đã được cả thế giới thừa nhận và tôn vinh, là thắng lợi vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, là chiến thắng về vang nhất, hiển hách nhất của một dân tộc Việt Nam trước một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Xem tiếp trang 2)  
THÁI BÌNH



(Xem trang 3)



### Hướng về người lao động

Trang 8



### NÔNG NGHIỆP Công nghệ cao

Trang 12

**TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Lịch sử có những sự trùng hợp diệu kỳ, chiến thắng 30/4 luôn gắn liền với ngày Quốc tế lao động 1/5. Cách đây đúng 131 năm (ngày 1/5/1886), những người công nhân Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó, ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động, ngày hội đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới chống áp bức, bóc lột, bất công, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Xuất thân từ giai cấp nông dân, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, luôn có tinh thần và bản chất cách mạng triệt để, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức, đi đầu trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. Bước tiếp chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, Thái Bình đang phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp thực hiện 3 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 5 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nỗ lực thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh; đồng thời tiếp tục chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 và bài học về đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của ý Đảng, lòng dân cho đến nay và mãi mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị. Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 131 năm ngày Quốc tế lao động là dịp để mỗi chúng ta ôn lại những trang sử vàng truyền thống của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, biết trân trọng hơn những thành quả mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã ngã xuống để đất nước độc lập, tự do và tươi đẹp như ngày hôm nay. "Tự hào truyền thống - xây vững tương lai", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tiếp tục nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viết tiếp trang sử vàng trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.

**VIẾNG LIỆT SĨ...**

(Tiếp theo trang 1)

Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) và dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình). Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa hơn 40 vạn lượt người con ưu tú của quê hương lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Khi chiến tranh kết thúc, hơn 51.000 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh;

**KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cho Bae Ho, Chủ tịch KIC chủ trì lễ ký kết. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi lễ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cho Bae Ho, Chủ tịch KIC đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung về các điều khoản, quy định trong biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp giữa tỉnh Thái Bình với KIC. Trong đó các vấn đề về thời hạn, đơn giá thuê đất và các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của Việt Nam và của tỉnh Thái Bình cũng như việc mời gọi các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp Thụy Trường đã được đại diện hai bên tập trung thảo luận. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh và KIC thống nhất các nội dung đã được hai bên thương thảo trong biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng khu công

**PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN**

(Tiếp theo trang 1)

HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo công nhân lao động.

Tháng công nhân năm nay diễn ra từ ngày 1 - 31/5, tập trung vào các hoạt động: nâng cao chất lượng thương lượng, thỏa ước lao động tập thể về tiền lương, định mức lao động, chất lượng bữa ăn ca; các thỏa thuận về tăng ca, làm thêm giờ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về chế độ tiền lương,

hơn 32.000 thương binh, bệnh binh; gần 2,8 vạn người phơi nhiễm chất độc da cam/đioxin; gần 6.000 người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày; trên 5.000 bà mẹ được Đảng, Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh Người. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong muốn.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương cách mạng kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, của giai cấp công nhân Việt Nam.

nghiệp tại xã Thụy Trường (Thái Thụy); nhất là kế hoạch khảo sát đầu tư, lập báo cáo tổng thể cũng như công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp trên cơ sở bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Cho Bae Ho mong muốn tỉnh Thái Bình và các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án này. Đồng thời trực tiếp giải đáp và làm rõ thêm một số nội dung mà nhà đầu tư đề cập, đặc biệt là trong các vấn đề về nguồn lực và chất lượng lao động của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thống nhất lại một số nội dung về quy trình, trình tự các bước triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý với nhà đầu tư là Thái Bình chỉ khuyến khích các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thái Bình cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với KIC để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

tiền thưởng, lương tối thiểu vùng, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp... Các hoạt động trong tháng công nhân gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung vào các hoạt động như tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ; phối hợp với chủ sử dụng lao động rà soát, bổ sung các thiết bị để bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động.

Tại lễ phát động, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành đã trao 45 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá 1,35 tỷ đồng và trao 100 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

**Tiếp nhận hiện vật của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai hiến tặng**

Sáng ngày 28/4, Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai hiến tặng. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (1920 - 2002) tự Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.S.O.M, quê tại xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương (nay là xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình). Trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng, ông là một cán bộ đảng viên dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những cống hiến và hy sinh to lớn của mình, ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý và được truy tặng danh hiệu

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2015.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai đã để lại nhiều tài liệu, hiện vật, kỷ vật vô giá. Những tư liệu đó đã được gia đình bà Đặng Thị Thiệp (vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai) dày công sưu tầm và lưu giữ. Gia đình đã hiến tặng Bảo tàng tỉnh Thái Bình trên 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật có giá trị, gắn với cuộc đời của ông. Đặc biệt là chiếc xe Volkswagen Beetle được ông dùng để đi lại trong nội thành, vận chuyển tài liệu, đưa đón cán bộ cách mạng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đối với gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai. Những tài liệu, hiện vật của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai hiến tặng Bảo tàng tỉnh chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

THÙY DUNG

# Bản hùng ca

## 30 THÁNG 4

■ TRẦN NAM

42 năm trước, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới, khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh, chấm dứt hơn 20 năm đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ của quân và dân ta, thực hiện khát vọng của Bác Hồ kính yêu và toàn dân tộc: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng”. Đó là một trong những mệnh lệnh do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký vào bức điện khẩn ngày 7/4/1975. Đây được xem là lời “Hịch tướng sĩ” trong thời đại Hồ Chí Minh, mang hồn thiêng sông núi, được kết tinh từ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lời Hịch là kim chỉ nam để 5 cánh quân tiến thẳng vào Dinh Độc Lập - sào huyệt của kẻ thù.

Đặt trong bối cảnh lịch sử, bức điện “thần tốc” còn là chỉ đạo quan trọng thực hiện kế hoạch chớp thời cơ trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bởi vì sau chiến dịch Tây Nguyên, thời cơ mới mở ra, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thường trực Quân ủy Trung ương quyết định chuyển cuộc tiến công chiến lược thành cuộc tổng tiến công chiến lược. Từ mục tiêu ban đầu giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976, đã rút ngắn lại, quyết tâm giải phóng năm 1975 trong niềm vui vô bờ của “miền Nam thành đồng Tổ quốc”, “miền Nam đi trước về sau”.

Cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước, thắm nhuần chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “thóc thừa cân, quân vượt mức”, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến. Hàng chục vạn người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Nhiều người con của Thái Bình đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu kiên cường, dũng cảm lập nên nhiều chiến công xuất sắc ở những thời điểm có ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Tiêu biểu là các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Tuấn, Bùi Quang Thận...

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn tỉnh Thái Bình có hơn 80% gia đình có người đi bộ đội và thanh niên xung phong; 47.000 phụ nữ có chồng, con là liệt sĩ; 13.000 là vợ thương binh; 34.000 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và con cháu của họ bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/Đioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn về sức người, sức của của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công; Chính phủ đã gửi thư khen và công nhận “Thái Bình dõng lòng chi viện tiền tuyến”. 5.500 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Gần 100 tập thể và 78 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; 23 vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng huân chương độc lập, huân chương chiến công, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang của “quê hương 5 tấn”, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình kiên trì thực hiện đường lối đổi mới; tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

42 năm đã trôi qua kể từ đại thắng Mùa Xuân năm 1975, nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, đã tiến những bước dài trong công cuộc xây dựng đất nước. Song lời mệnh lệnh lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” của Đại tướng Võ nguyên Giáp vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào và quyết tâm sắt đá của cả một dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.



# Đại thắng vẫn vang mãi

■ TIẾN ĐẠT

**Đại thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 là chiến thắng vang khắp năm châu, lịch sử thế giới vẫn lưu truyền mãi, vang mãi.**



Những người lính cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.

Lịch sử Việt Nam và thế giới mãi mãi còn lưu hình ảnh và thời khắc trưa ngày 30/4/1975, những chiếc xe tăng dũng mãnh của Quân đội nhân dân Việt Nam chồm tới húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, lá cờ đỏ sao vàng của cách mạng Việt Nam tung bay ngạo nghễ trên nóc Bộ Tổng Tham mưu ngụy, đánh dấu ngày toàn thắng của dân tộc ta. Một mũi nhọn tấn công của lực lượng ta ngày ấy là Sư đoàn 320B (được tách ra từ Sư đoàn 320, sau này được đổi phiên hiệu thành F390) cùng với Sư đoàn 312 và Sư đoàn

367 đánh chiếm các cứ điểm Bến Cát, Thủ Dầu Một (Bình Dương), tiêu diệt các đơn vị còn lại của Sư đoàn 5, Sư đoàn 18, Lữ đoàn kỵ binh số 1 và Lữ đoàn 258, Thủy quân lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng hòa; sau đó thọc sâu vào nội đô Sài Gòn, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng hòa. Sư đoàn 320B sau này còn được nhớ mãi với kỳ tích hành quân thần tốc, vượt hơn 1.700km đường rừng núi hiểm trở, dọc theo tuyến Tây Trường Sơn tiến vào miền

Nam trong thời gian vốn vẹn 8 ngày đêm.

Nhớ lại những ngày tháng lịch sử ấy, cựu chiến binh Trần Văn Thứ, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (Hưng Hà) chia sẻ: Bộ đội ta ăn ngủ trên xe, đến khu vực có suối thì dừng 30 phút, người nấu cơm, người đào bếp, lấy củi, gạo, nấu nước đóng vào bình bi đông. Đến khu vực ngã ba Đông Dương thì nhận được mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải

phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng", anh em binh sĩ sốt sắng lắm, ai cũng sốt sắng tận tâm, hừng hực khí thế chuẩn bị chiến đấu. Tôi khi ấy làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320B đã chứng kiến không biết có bao nhiêu là xe chở bộ đội vào Nam, chỉ nhớ đêm đến những chiếc đèn pha bật sáng rực cả một vùng trời đứng trên cao nhìn xuống tựa như con rồng lửa chạy dài vô tận.

Sư đoàn 320B trong chiến dịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiến đánh Sài Gòn theo hướng cầu Bình Triệu, một trong những tuyến phòng thủ thép của quân địch. Tại đây, địch đã bố trí Lữ đoàn kỵ binh 3, Thiết đoàn 16, Thiết đoàn 18 với hơn 140 xe tăng, xe bọc thép... để cản bước tiến của quân ta. Trước tình hình đó, Sư đoàn 320B đã áp dụng chiến thuật bao vây vu hồi để giải phóng cầu Bình Triệu. Trung đoàn 48 ngay sau đó bắt sống 8 lái xe, thu giữ 8 xe tăng cùng nhiều vũ khí khác. Cựu chiến binh Trần Văn Thứ cho biết thêm: Bà con thấy xe tăng và bộ đội đi đến đâu thì cờ đỏ sao vàng treo đến đó. Trung đoàn 48 phối hợp với Sư đoàn 10 khi tiến vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy thì quân địch chống trả yếu ớt rồi đầu hàng.

Nhớ lại những ngày cùng Sư đoàn 320B tiến đánh Sài Gòn, cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Bình, thôn Đông Hà, xã Hồng An (Hưng Hà) chia sẻ: Khoảng 1 giờ đêm ngày 28/4/1975, quân đội ta tiến vào như nước chảy, pháo bắn sáng rực lối đi, xe chở lính thì cách đều 20m một xe và kéo dài hơn 20km, trong đội hình lúc nào cũng có một xe "zil ba câu" (zil 157) chở theo pháo 12,7mm

dương mũi pháo lên để phòng không. Quân ngụy Sài Gòn dường như đã đầu hàng trước khí thế hừng hực của quân đội ta. Anh em trong đơn vị sau khi nghe tin giải phóng được Sài Gòn liền hô vang "các anh em binh sĩ Sài Gòn hãy hạ vũ khí, cởi quân áo, quân phục ngụy Sài Gòn tìm về địa phương mình sinh sống; sau ra trình diện chính quyền cách mạng". Câu nói thể hiện sự khoan hồng của chính quyền cách mạng Việt Nam.

Trước sự tiến công như vũ bão của quân đội ta, hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 cờ đỏ sao vàng phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu và nhiều cứ điểm quan trọng của quân ngụy Sài Gòn là hình ảnh báo hiệu sự sụp đổ của đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền. Hàng triệu con người hòa chung niềm vui sướng tột cùng, "cách mạng Việt Nam muôn năm, Đảng và Nhà nước muôn năm!" những câu hô vang ca ngợi Đảng, chính quyền vang khắp cả nước.

42 năm sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, lịch sử vẫn ca ngợi đại thắng Mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là trường đoạn bất tử trong bản hùng ca của thế kỷ XX, là mùa xuân toàn thắng, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui. Những người lính như cựu chiến binh Trần Văn Thứ, cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Bình giờ đây đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, họ sống đúng với bản chất Bộ đội Cụ Hồ: anh dũng, hiền ngang, kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc, quê hương.

## Cựu chiến binh Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức (Hưng Hà)



Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2017 - 2022; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia các phong trào của địa phương, chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Bên cạnh đó, Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, tổ chức cho hội viên gặp mặt nhân ngày truyền thống 30/4.

## Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh, thôn Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà)



Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh chúng tôi lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn nơi chiến trường khốc liệt, động viên nhau vượt qua khó khăn mất mát, cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, quê hương. Bản thân tôi cũng không quên nhắc nhở con cháu trong gia đình truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", từ đó có những đóng góp tích cực cho xã hội.

## Cô Ngô Thị Vân An, giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)



Trường THCS Kỳ Bá xác định việc giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu quê hương, đất nước cho học sinh là việc làm thường xuyên. Trường đã tổ chức những buổi học ngoại khóa tái hiện lại hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bản thân là giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử, tôi cũng không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm từ sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt kiến thức lịch sử tới các em học sinh một cách dễ hiểu nhất, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (2/5/1917 - 2/5/2017)

# NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN của Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam

Đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã có nhiều cống hiến cho cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, được thể hiện ở các nội dung cơ bản sau:

## Người cộng sản, chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc

Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã giác ngộ và bước vào hoạt động cách mạng bằng việc tham gia các tổ chức quần chúng lao động. Năm 1936, khi còn là thợ dệt ở Hà Nội, đồng chí đã tham gia đấu tranh và hoạt động hăng hái trong phong trào dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động, nhằm chống chế độ bóc lột hà khắc của thực dân Pháp và đòi các quyền dân chủ, dân sinh của người lao động; được Đảng tin tưởng, giao nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Hội Ái hữu thợ dệt khi mới tròn 20 tuổi... Ba lần bị bắt, bỏ tù, giam cầm, tra tấn rất dã man nhưng chính quyền thực dân Pháp không khuất phục được ý chí cách mạng của người thanh niên cộng sản giàu lý tưởng và nghị lực Văn Tiến Dũng. Thậm chí, trong các lần tù đầy ấy, đồng chí đã dũng cảm vượt ngục, bị mất liên lạc với tổ chức nhưng vẫn kiên trì chờ đợi để hoạt động và liên lạc với Đảng.

Do được tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh, chịu khó, ham học hỏi, tự tìm hiểu nên mặc dù tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã có nhãn quan chính trị sâu sắc, hiểu rõ mục tiêu của cách mạng thuộc địa và sớm được Đảng giao nhiều trọng trách, với các cương vị: Thư ký Ban Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội (năm 1939), Bí thư Đảng bộ Bắc Ninh (tháng 1/1944), Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ (tháng 4/1944), Ủy viên Thường vụ Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (năm 1945). Đặc biệt, tháng 5/1945, đồng chí được Trung ương Đảng chỉ định trực tiếp phụ trách xây dựng và chỉ huy Chiến khu Quang Trung, nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang

Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

giành chính quyền ở các địa phương và cả nước. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn và đường lối, chủ trương chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang của Đảng, đồng chí đã nghiên cứu nắm chắc tình hình, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương mở rộng phong trào cứu quốc, tổ chức quần chúng đấu tranh kết hợp với đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ, du kích, xây dựng căn cứ địa cách mạng, tạo cơ sở để tiến hành chiến tranh du kích, khởi nghĩa từng phần ở những nơi có điều kiện, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến... Nhờ đó, khi Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát lệnh tổng khởi nghĩa, mặc dù bị địch kiểm soát gắt gao nhưng các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa đã đồng loạt vùng lên, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong thắng lợi này, nhân tố quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong địa bàn chiến khu; trong đó, có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với vai trò người tổ chức và chỉ đạo trực tiếp.

## Người cán bộ chính trị mẫu mực, tài năng về chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị

Ngày 20/11/1946, đồng chí Văn Tiến Dũng được bổ nhiệm cương vị Chính trị Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chính trị (theo Sắc lệnh số 214/SL-CP của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), có nhiệm vụ trực tiếp giúp Bí thư Trung ương Quân ủy - Tổng Chỉ huy chỉ đạo công tác chính trị trong quân đội và dân quân. Là Cục trưởng Cục Chính trị đầu tiên-người đứng đầu cơ quan chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã đóng góp quan trọng vào việc củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan chính trị

các cấp; xây dựng nền nếp công tác chính trị và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân. Đồng chí đã chủ động tham mưu với Trung ương và Bộ Quốc phòng mở các trường đào tạo cán bộ quân đội và kịp thời chỉ đạo một số mặt công tác cấp bách trên lĩnh vực quan trọng này. Trong đó, xác định vấn đề đầu tiên là phải "coi trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, giác ngộ giai cấp cho mọi cán bộ, chiến sĩ, làm cho mọi người hiểu rõ tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến, vì ai mà chiến đấu, ai là bạn, ai là thù"; đồng thời, khắc phục tư tưởng quân sự thuần túy, coi nhẹ công tác chính trị... Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, Hội nghị Chính trị viên toàn quốc lần thứ nhất (tháng 2/1947) đã đề ra 12 điều kỷ luật dân vận, 10 nhiệm vụ của công tác chính trị trong quân đội cũng như quyết nghị xây dựng chế độ công tác chính trị; kiện toàn tổ chức cơ quan công tác chính trị trong toàn quân, trong đó xác định đại đội là đơn vị căn bản của công tác chính trị trong quân đội. Đây là những vấn đề rất quan trọng, làm cơ sở để Trung ương Đảng ra nghị quyết về tổ chức đảng trong quân đội theo hệ thống, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Đặc biệt, vào giữa năm 1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, ở một số đơn vị có cán bộ nhận thức chưa đúng về cuộc kháng chiến, thậm chí có tư tưởng tuyệt đối hóa vai trò của công tác quân sự, dẫn tới thói kiêu căng, bản vị, thắng thì kiêu, bại thì nản, coi thường hệ thống công tác chính trị trong quân đội. Trước tình hình đó, tại Hội nghị "Rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội" (tháng 5/1949), đồng chí Văn Tiến Dũng đã phân tích và thẳng thắn phê phán quan điểm quân sự thuần túy nêu trên; và đề xuất với Trung ương, Bộ Tổng Chỉ huy tiếp tục "nâng cao trình độ

chính trị của quân đội, giáo dục phương pháp nhận xét theo lối biện chứng; đưa các hiện tượng thuần túy quân sự ra nhận xét, mổ xẻ; dựa trên nền tảng nhân dân cách mạng mà giáo dục bộ đội; phải phân quyền giữa đội trưởng và chính trị viên dứt khoát". Đây là những vấn đề có tính nền tảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống cơ quan công tác chính trị và cán bộ chính trị trong quân đội.

## Vị tướng thao lược, người chỉ huy quân sự tài ba của quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Văn Tiến Dũng được cử làm Chính trị Ủy viên Liên khu 3, rồi Chính ủy kiêm Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320 (Đại đoàn Đông Bằng). Đồng chí đã bám sát thực tiễn, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa bàn, theo phương châm: Dựa vào dân mà chiến đấu và giành nhiều thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Hòa Bình. Đặc biệt, năm 1951, đồng chí đã chỉ huy một đơn vị chủ lực, thực hiện thọc sâu vào khu vực Bùi Chu - Phát Diệm đánh tiêu diệt một số đồn bốt địch, diệt ác, phá tề, làm tan rã hệ thống ngụy quyền phản động. Đây là một chủ trương rất táo bạo, vận dụng loại hình chiến thuật mới để đánh "nỏ hoa trong lòng địch", khiến thực dân Pháp và tay sai bất ngờ, khiếp sợ.

Với tư chất của một nhà chỉ huy quân sự mưu lược, quyết đoán và dũng cảm, tháng 11/1953, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và tham gia Tổng Quân ủy. Trên cương

vị này, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng đã cùng với các đồng chí trong Tổng Quân ủy, Bộ Tổng tham mưu hoạch định và tổ chức thực hiện thành công nhiều kế hoạch tác chiến chiến lược, như: Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968; cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, đồng chí đã tỏ rõ là một tài năng quân sự xuất chúng, nhà tham mưu chiến lược tài ba; không chỉ trong hoạch định tác chiến chiến dịch, chiến lược, mà cả trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Không những thế, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng nhiều lần được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh phái đến các mặt trận để trực tiếp chỉ đạo tác chiến, điển hình là Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (năm 1971), Chiến dịch Trị - Thiên (năm 1972), Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975)... Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (4/1975), đồng chí đã được cử làm Tư lệnh. Với tài năng quân sự và sự quyết đoán của người chỉ huy ở tầm chiến lược, đồng chí đã quyết định thay đổi phương pháp tác chiến, chuyển hướng tiến công của Quân đoàn 4 từ tiến công thị xã Xuân Lộc sang bao vây, đánh địch vòng ngoài, chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa, phá phòng thủ cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, tạo điều kiện để đại quân ta thọc sâu vào nội đô, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng tiếp tục có những cống hiến to lớn trong chỉ đạo tổ chức củng cố vùng giải phóng, khắc phục hậu quả chiến tranh và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trọng tâm là xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng, chúng ta càng thấy rõ hơn những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam, với dân tộc và Quân đội ta. Tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, vị Đại tướng mưu lược, nhà ngoại giao ưu tú Văn Tiến Dũng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, noi theo.

(theo qdnd.vn)

Tại vùng sông Cửu Long xanh tươi như thế này, khi chiến tranh ập đến, những dòng sông, những cánh đồng biến thành nơi tuần tiễu, hoạt động của tàu chiến Mỹ.

Nơi diễn ra cuộc chiến không cân sức giữa lực lượng quân giải phóng và các đơn vị thủy quân lục chiến từ nước Mỹ sang.

Trên là trời, dưới là cánh đồng trống trải. Việc ẩn náu, bám địch sẽ sao đây. Thế và lực đối phương ở những vùng sông nước như thế này quả thực bất lợi cho phía quân giải phóng. Vậy mà cái giá của người Mỹ phải trả trên vùng sông nước Cửu Long bị quân giải phóng tiêu diệt cũng không nhỏ.

Những chiến sĩ quân giải phóng đánh Mỹ trên Đồng Tháp Mười ngày đó, nhân chứng vẫn còn. Mỗi lần có dịp gặp mặt, họ lại cùng nhau nhớ lại.

Điều làm nên sự kỳ diệu trên vùng sông nước, chính là trận tuyến trong lòng dân. Nếu không được dân ủng hộ, che chở, người chiến sĩ biết dựa vào đâu. Ở nhiều vùng chiến sự, quân giải phóng trà trộn vào dân, tải lương, vận chuyển vũ khí, bám sát các hoạt động của địch, tạo cơ hội liên tiếp tấn công tiêu diệt quân địch.

Người tiểu đoàn trưởng đơn vị 502A bộ đội địa phương tỉnh Đồng Tháp năm xưa đây, gặp đồng đội, nhớ về chiến công một trận đánh, các ông kể lại:

Ở một hướng tấn công khác, giữa ta và địch diễn ra vô cùng ác liệt.

Bị thương từ dưới nước ngoi lên, tiếp tục chiến đấu rồi hy sinh. Những tấm gương giáp mặt với lính Mỹ dũng cảm như thế, thật xứng danh anh hùng.

Nhìn cảnh các chiến sĩ tiểu đoàn 502A bộ đội địa phương Đồng Tháp không khỏi bồi ngùi nhớ tới một trận đánh cảm tử. Khi quân ta tiêu diệt phần lớn lực lượng địch, chúng quay lại phục kích phản công.

Bị thiệt hại nặng, quân Mỹ tổ chức quần đảo, chà sát, tìm diệt các chiến sĩ quân giải phóng đang ẩn náu dưới đầm nước. Khi phát hiện ra mục tiêu chúng bắn xối xả. Sự hy sinh của người chiến sĩ vùng sông nước anh hùng và bị thương như thế này đây.

Các chiến sĩ tiểu đoàn 502A, trong một trận chiến đấu diễn ra tương tự, trên Đồng Tháp Mười, bị tổn thương khá lớn. Nếu không nghe chuyện những người trong cuộc kể lại, sao có thể biết được sự thật một trận đánh có tới hơn một nửa đơn vị hy sinh.

Tiến sĩ Thomas giám đốc viện William Joiner Hoa Kỳ, ông có người cha tham chiến tại Việt Nam. Và một số bạn bè của gia đình Thomas Kane cũng từng tham chiến tại vùng sông nước Nam Bộ và bị quân giải phóng bắn chết ở đó, ông kể lại:

Một người anh trai bạn của tôi, người cùng ban nhạc Rock nroll với tôi đã sang Việt Nam. Anh ấy là lính thủy. Anh ấy đã từng ở Campuchia rồi ở vùng sông Mê Kông, sau đó anh ấy bị bắn chết ở Việt Nam. Một số

# Bức thông điệp lịch sử

■ *Ký sự của nhà văn MINH CHUYỀN*

## Kỳ 4: Những trận đánh kỳ diệu trên sông, trên biển



Một đơn vị Quân giải phóng miền Nam hoạt động trong khu vực Đồng Tháp Mười năm 1966.

Ảnh tư liệu

bạn bè của cha tôi cũng bị bắt buộc phải sang Việt Nam. Bố của người bạn thân của tôi, ông ấy là đại tá cũng bị bắn chết ở Việt Nam. Nỗi đau của chiến tranh mang đến từng gia đình ở Mỹ. Bố tôi phục vụ một năm ở chiến trường miền Nam. Tôi còn nhớ hồi đó tôi rất tức giận. Tôi bộc lộ sự căng thẳng. Tôi lo sợ cho bố tôi. Bố tôi tham gia chiến đấu. Tôi không thích chiến tranh. Tôi không có chính kiến gì về chính trị. Tôi mặc định chúng tôi đến Việt Nam vì những lý do tốt đẹp.

Chiến tranh đã lùi xa 40 năm. Các nhà điêu khắc đã dựng tượng để ghi dấu một thời có những người mẹ không chỉ nuôi chồng, nuôi con đánh giặc, mà còn dẫn thân che chở cán bộ chiến sĩ quân giải phóng giữa vùng sông nước Cửu Long. Lòng mẹ rộng vô cùng.

Hình ảnh nhân dân Đồng Tháp cu rơm mang giúp đỡ bộ đội đánh giặc lập nên những chiến công như Tiểu đoàn 502A, như các chiến sĩ của bao đơn vị khác. Dẫu có xây cả nghìn bức tượng cũng chưa xứng đáng với sự anh dũng hy sinh của quân và dân Nam Bộ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chiến trường ngày càng mở rộng. Vũ khí lương thực cung cấp cho quân dân miền Nam đánh giặc là nhiệm vụ cấp thiết. Con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc theo dãy Trường Sơn vào Nam không đáp ứng yêu cầu chiến đấu.

Trước tình hình đó, theo sự chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng, con đường trên biển được hình thành. Đây là các cụ binh từng có mặt trên con đường biển thời chiến tranh. Ngày đó, các ông sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì nhiệm vụ.

Những tám huân chương, chiến công của người lính trên con đường biển, ghi dấu những chuyến tàu vượt qua bom đạn, vượt qua sóng gió đưa vũ khí vào chiến trường Nam Bộ. Những tám huân chương phải đổi bằng máu và nước mắt đã trở thành những kỷ vật vô giá, thiêng liêng.

Vào thăm các vùng bến bãi trên dải đất miền Nam hôm nay, các ông bồi hồi nhớ lại những năm tháng chiến đấu trên con đường biển. Cuộc chiến đấu vô cùng cam go. Giữa trời biển mênh mông, ba mặt quân địch vây ráp, những con tàu chở đầy vũ khí vượt qua đạn bom, lao lên phía trước.

Từ các bến bãi nơi tàu đưa hàng vào, nhân dân địa phương đã nhanh chóng chuyển vũ khí tới các mặt trận cung cấp cho quân giải phóng.

Mỗi chuyến lái tàu vượt biển là một kỷ niệm khó quên. Chuyến đi của tàu 401 là chuyến mở đường lịch sử cung cấp vũ khí cho chiến trường khu 5.

Tàu 56 của chính trị viên Đỗ Văn Sạn chở vũ khí vào khu 4, vượt qua tuyến phòng thủ dày đặc tàu chiến của Mỹ. Chúng bám sát đe dọa, dùng hỏa lực bắn sang tàu 56. Chính trị viên Đỗ Văn Sạn mưu trí, lừa địch, khi

bại lộ, ông đã cho tàu lao thẳng vào tàu đối phương.

Chuyến đó tàu 56 đã chiến thắng. Chiến công được cấp trên ghi nhận trước hết thuộc về sự chỉ huy bình tĩnh, khôn khéo và đầy kinh nghiệm của chính trị viên Đỗ Văn Sạn. Đồng đội đi trên con tàu ấy sau này đều gọi ông là ân nhân cứu mạng, cứu tàu.

Mỗi lần trở lại bến xưa, nơi những con tàu đã từng qua đây. Nơi các ông đã từng sử dụng những khẩu súng này để tự vệ trên con đường biển. Và chính từ nơi đây nhiều đồng đội của các ông đã anh dũng hy sinh.

Ông Trần Ngọc Tuấn người cán bộ quả cảm, từng chiến đấu trên con tàu, ông đã chứng kiến những hành động anh hùng và sự hy sinh bất tử của những người đồng đội.

Thời kỳ người Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, tàu chiến đối phương liên tục chà sát trên biển, bom đạn Mỹ vẫn không làm nhụt chí chiến đấu của quân dân miền Nam, càng không làm nhụt được ý chí của những người chở vũ khí trên biển. Những con tàu từ hậu phương miền Bắc vẫn nối nhau lên đường.

Một lần tàu của Trần Ngọc Tuấn bị bao vây, các ông vừa tiến lên, vừa phá vây mở đường. Ông Tuấn kể lại:

Một loạt tàu của ta bị địch tấn công. Tàu 41, tàu 43 nổ tung nơi bãi Ngang Đức Phổ. Tàu 142 tự hủy ở Phú Yên. Đồng đội trên những con tàu ấy hầu hết đã hy

sinh trên con đường biển. Máu thịt các anh đã hòa trong biển sóng. Tinh thần cảm tử của các anh, đồng đội hôm nay vẫn nhớ thương da diết khôn nguôi. Một đức tính đầy mã thượng, thời ấy, đồng đội sẵn sàng dành cái chết về mình, nhường sự sống cho bạn.

Những con tàu ra khơi, địch chặn phía trước, các ông vòng phía sau, mưu trí, biến hóa khôn lường trên mặt sóng, rồi lựa thời cơ chuyển vũ khí vào bờ.

Bất chấp sự phong tỏa của địch, những con tàu chở vũ khí, lương thực vẫn lần lượt vượt biển. Nhiều chuyến phải quay về, nhiều chuyến phải hủy tàu, các ông không nản chí. Người chết nằm lại biển, người sống tiếp tục đi.

Biết tàu ta vẫn hoạt động trên biển địch phong tỏa bán chặn các ngã đường, tập trung bắn phá các mục tiêu nghi vấn. Đây là thử thách rất cam go. Những con tàu chở vũ khí vẫn kiên gan, bền chí, đưa vũ khí vào cho quân giải phóng đánh giặc.

Tàu 69 của thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Ẩn, vượt qua tuyến phòng thủ của địch vào đất mũi Cà Mau. Nhưng nhiều tàu khác như tàu 165, của Nguyễn Chánh Tâm, tàu 100 của Lê Minh Sơn, tàu 645 của Nguyễn Văn Hiệu, tàu 187 của Phan Xá và nhiều con tàu khác đã mãi mãi hóa thân vào biển. Đại tá Khuru Ngọc Bấy nhớ lại:

Mười tám thủy thủ tàu 165 không còn một ai. Trong đó không thể không nhắc đến con tàu bất tử và những chiến công tuyệt vời của tàu 235 do thuyền trưởng Phan Vinh phụ trách. Con tàu sau khi đánh bọc phá cảm tử, xác tàu đã tung lên bờ đảo, dấu tích vẫn còn đây. Ông Phong cho biết: Bọn địch bàng hoàng ngỡ ngác. Phía đối phương thú nhận hàng chục chiến hạm của Hoa Kỳ đã đụng độ với một con tàu của Bắc Việt, mà vẫn không bắt sống được con tàu. Tất cả cùng chết để bảo vệ con đường bí mật trên biển.

Nơi những người nằm lại ở bến Ninh Vân, trong đó có chiến sĩ Nguyễn Văn Thuyết. Dẫu mẹ anh đau xót nhưng anh là niềm tự hào của mẹ, của nhân dân Can Lộc quê hương anh. Nhiều khi mẹ khóc, mẹ bảo thế. Nghe dân làng kể lại không ai cảm được nước mắt. Mẹ ơi, chúng con biết mẹ đau nhưng vì đất nước bình yên, mẹ đã nuốt nỗi đau vào lòng.

Người chiến sĩ trên biển đã ra đi một cách bi hùng như thế. Các liệt sĩ Hoàng Thanh Loan, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Chánh Tâm, Huỳnh Ngọc Trạch và nhiều anh hùng liệt sĩ khác đã mãi mãi nằm lại nơi biển xa.

Giữa sông sâu, biển rộng, biết linh khí các anh phiêu bạt nơi đâu. Chúng tôi đồng đội của các anh, may mắn được trở về, xin mãi mãi ghi lòng tạc dạ. Mỗi viên đạn mỗi khẩu súng đến được chiến trường phải đổi bằng máu và nước mắt. Sự hy sinh cao cả của các anh để đổi lấy cuộc sống hòa bình hôm nay.

(còn nữa)

# Ký ức của những người lính cựu

## VỀ CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ

■ HÀ THANH

Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975) thống nhất đất nước, như bao người lính trận mạc, cựu chiến binh (CCB) Phạm Thành Tâm ở thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh (Kiến Xương), nguyên chiến sĩ Trung đoàn 28 pháo binh, Sư đoàn 5, miền Đông Nam Bộ lại bồi hồi xúc động mang những kỷ vật của đời lính ra ngắm, chia sẻ kỷ niệm với những người bạn chiến đấu và rưng rưng thương nhớ những đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh. Ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh, trận đánh cuối cùng thời lính chiến cứ ùa về làm ông càng thêm xúc động.



Những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh chia sẻ về các kỷ vật gắn liền với đời lính.

Để thực hiện chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh, mùa xuân năm 1975, chiến thuật của quân đội ta là tập trung nhiều mũi cánh quân bao vây, áp sát vừa cắt đứt sự chi viện của địch cho Sài Gòn, vừa cô lập, chốt chặn không để quân nguy quyền Sài Gòn tháo chạy ra biển. Cánh quân của ông Tâm gồm một tiểu đoàn pháo 37 ly và đại đội pháo 105 ly có nhiệm vụ tiến đánh từ phía Tây Nam vào Sài Gòn. Ông Tâm nhớ lại: Khoảng 23 giờ đêm ngày 29/4/1975, tất cả đơn vị ém quân bên bờ sông Vàm Cỏ Tây thì gặp một tàu của địch kéo cờ trắng chạy với tốc độ cao tiến về trận địa. Chỉ huy mũi đánh phát loa thông báo yêu cầu tàu địch tắt máy và áp sát vào bờ nhưng chúng không tuân lệnh. Ngay sau đó, một đoàn tàu hơn chục chiếc bám đuôi theo sau, bất ngờ chúng nổ súng. Nhận thấy đây là kế trá hàng để tấn công, mở đường tiếp viện cho chính quyền nguy quyền Sài Gòn, ngay lập tức, một khẩu lệnh vang lên: Tập trung pháo vào mục tiêu, bắn! Ngay loạt đạn đầu của ta đã làm cháy chiếc tàu địch đi đầu khiến nó bốc khói ngùn ngụt, loạng choạng quay ngang và làm dón ứ cả đoàn tàu phía sau. Trước sự chống trả quyết liệt của địch, đơn vị của ông Tâm dồn

hỏa lực tiến công. Trong ánh chớp lửa của đạn pháo sáng rực cả khúc sông, tiếng nổ âm ùng vang dội hất tung nước mặt sông Vàm Cỏ lên cao vài mét, nhiều chiến thuyền địch bị thương nặng. Cuộc giao tranh diễn ra quyết liệt chừng 30 phút thì chúng ngừng bắn và xin hàng. Trong trận này, ta đã bắn cháy 2 tàu địch, tịch thu 10 chiếc tàu bo bo, tiêu diệt 15 tên, bắt sống 126 tên, thu hồi nhiều vũ khí, trang bị của địch.

Ngồi nghe ông Tâm kể chuyện chiến đấu, CCB Lại Thế Tiêu, thôn Đại Đồng, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) cũng bồi hồi nhớ lại: Từ giữa tháng 4/1975, đơn vị pháo phòng không của Lữ đoàn 208, Sư đoàn 5 xuất quân từ suối Đá Bằng, tỉnh Bình Long đi dọc biên giới Campuchia đến ngày 29/4/1975 có mặt ở Chiphu trên đất bạn và nhận được lệnh tiến về sông Vàm Cỏ chờ chiến đấu. Xe kéo pháo và đoàn quân rầm rập thân tốc xóc tới, đến bờ sông thấy xe lội nước và cầu phao đã bắc qua sông, có lệnh vượt sông, tiến qua Đức Huệ, Đức Hòa, ngã tư Bảy Hiền rồi hướng về Dinh Độc Lập vừa hành tiến vừa sẵn sàng đánh máy bay địch. Ông Tâm kể: Dọc đường hành quân, khí thế của bộ đội ta như chẻ tre, vừa đi vừa hát vang "Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây... Tiến



Các cựu chiến binh xã Vũ An cùng nhau ôn lại ký ức về chiến thắng 30/4/1975.

về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù...".

Với tâm thế của người lính dồn tất cả cho trận đánh lớn quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bộ đội ta ào ào tiến lên như vũ bão. Ông Tiêu cho biết: Đêm ngày 29/4/1975, quân chủ lực của ta kết hợp với biệt động Sài Gòn, Tự vệ thành đã đánh giáp lá cà với quân nguy trên tất cả các phố. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 30/4/1975, khi đơn vị của ông đi qua khu nghĩa trang thành phố đã thấy súng, đạn của địch vút

ngón ngang khi tháo chạy và thấy nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Lúc tiến về phía Dinh Độc Lập, từ trên nóc nhà cao tầng, một số tên địch cố cùng nổ súng nhưng bị Tự vệ thành nhanh chóng tiêu diệt. Dù pháo của đơn vị đánh máy bay tầm thấp nhưng khi gặp sự chống trả của lính bộ binh nguy, anh em cho nòng pháo chúc xuống thấp bắn quét khiến chúng hoảng loạn chạy bán sống, bán chết.

Những người lính 21 năm ròng phải chiến đấu nơi núi cao, rừng sâu, cuộc sống vô cùng kham khổ, sẵn sàng đón nhận cái chết, nay bước vào cuộc

chiến sinh tử cuối cùng nơi đồng bằng phồn hoa đô thị, ai cũng quyết tâm và rất lạc quan, yêu đời. CCB Vũ Duy Cương ở thôn An Diêm, xã Vũ Ninh, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 pháo cao xạ chia sẻ: Khi được nghe bức điện chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xóc tới mặt trận; giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!" chúng tôi đều rất phấn chấn và có một niềm tin mãnh liệt: đây sẽ là chiến dịch cuối, kết thúc chiến tranh, giải phóng đất nước, một ước mơ cháy bỏng của những người lính bao nhiêu năm qua. Và đến trưa ngày 30/4/1975, khi lá cờ quyết chiến, quyết thắng của ta tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và nghe tổng thống nguy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố và kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng vô điều kiện, tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Anh em cứ ôm lấy nhau nhảy múa, người tung mũ, người giương cao súng, nước mắt lăn dài hạnh phúc hát vang bài: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Buổi trưa, đường phố Sài Gòn rợp đỏ cờ hoa, biển người hò reo mừng chiến thắng, nhiều bà con, cô bác còn mang trái cây đặc sản miền Nam ra đường mời bộ đội giải phóng ăn.

Nhớ về chiến dịch lịch sử mang tên Bác, những người lính cựu năm xưa như ông Tâm, ông Tiêu, xã Vũ Ninh, ông Cương, ông Phạm Minh Sơn, ông Vũ Đình Thái, xã Vũ An (Kiến Xương) không thể nào quên hình ảnh những người lính Cựu Hồ rạo rực khí thế mừng vui, còn quân nguy quyền Sài Gòn thì rệu rã, bạc nhược tháo chạy, ra hàng. Và trên nhiều con đường, ngõ phố, dưới cống, rãnh vẫn còn ngổn ngang súng đạn, vũ khí, mũ, áo, quần của quân địch vứt lại.

42 năm đã đi qua kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975, những người lính Cựu Hồ năm xưa đã trở về với đời thường vẫn nhớ và kể cho con cháu mình nghe quá khứ hào hùng của thế hệ ông cha; chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Và họ luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước để hôm nay tiếp tục giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cựu Hồ, trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua xây dựng, quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn như mong ước của Người.

**Ông Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh**

Tổ chức tháng công nhân, chúng tôi không chỉ tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế lao động, truyền thống đấu tranh cách mạng và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị cùng với tổ chức công đoàn chăm lo nhiều hơn cho CNVCLD, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân, phát huy tinh thần ngày Quốc tế lao động.

**Chị Nguyễn Thị Toan, công nhân Công ty TNHH May Nien Hsing**

9 năm làm việc ở Công ty, tôi và nhiều công nhân ở đây luôn nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD. Trong quá trình lao động, nếu NLD có những băn khoăn, bức xúc cần giải đáp đều được tổ chức công đoàn giải đáp kịp thời và thỏa đáng. Bên cạnh đó, kể từ khi có tháng công nhân, Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ giúp chúng tôi cảm thấy phấn khởi, hăng say hơn trong lao động sản xuất, nhờ đó năng suất, chất lượng sản phẩm của Công ty cũng được nâng lên, thu nhập của NLD ổn định hơn.



Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân tháng công nhân.

động phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại và giải quyết kịp thời các ý kiến của NLD, nhờ đó quyền, lợi ích của NLD được chủ doanh nghiệp điều chỉnh phù hợp, NLD đồng thuận trở lại làm việc. Mới đây, ngày 12/4/2017 hơn 4.000 công nhân, trong tổng số gần 6.000 công nhân Công ty TNHH Sao Vàng Chi nhánh Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức ngừng việc tập thể để phản đối chủ sử dụng lao động với lý do ép sản lượng lớn đối với công nhân; không xét nâng bậc lương cho công nhân làm việc lâu năm, có hành vi và lời lẽ xúc phạm đến NLD. Năm bắt được tình hình, các cấp công đoàn đã vào cuộc và kịp thời giải quyết những vướng mắc, đáp ứng được nguyện vọng của NLD. Chị Nguyễn Thị M, công nhân của Công ty chia sẻ: Nhờ sự vào cuộc của các cấp công đoàn, chúng tôi đã được Công ty thực hiện đúng các yêu cầu chính đáng của NLD. Qua sự việc này, chúng tôi thấy được vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với NLD.

Với phương châm hướng về cơ sở, hướng về người lao động, nhiều năm qua các cấp công đoàn đều chủ động tham mưu với chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều suất quà, nhiều ngôi nhà đã được trao tận tay công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tính chung trong 5 lần phát động (2012 - 2016), Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 250 suất quà tình nghĩa tháng 5 cho CNVCLD tiêu biểu và CNVCLD có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 75 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây 112 nhà mái ấm công đoàn cho gia đình CNVCLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi nhà 30 triệu đồng.

Theo kế hoạch, tháng công nhân năm nay, tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 10 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây 45 nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 1,350 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi một số CNLD bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, hướng dẫn quy trình khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Với những hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa đối với NLD, các cấp công đoàn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong việc thu hút, tập hợp đông đảo NLD và là chỗ dựa vững chắc của NLD.

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Kết luận số 77 đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hàng năm là tháng công nhân với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động (CNVCLD); xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Hòa chung với khí thế cả nước, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực dành sự quan tâm đến NLD bằng nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào như: trao nhà mái ấm công đoàn, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi công nhân lúc ốm đau được các cấp công đoàn tổ chức thường xuyên qua đó tạo động lực để NLD hăng hái thi đua lao động sản xuất. Hàng năm vào các dịp lễ, tết, ngày Quốc tế lao động (1/5), các cấp công đoàn tổ chức trao hàng nghìn suất quà, hàng chục ngôi nhà mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Tại các doanh nghiệp, ngoài việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, chủ sử dụng lao động có những chế độ riêng cho NLD từ việc hỗ trợ bữa ăn ca, chế độ cho lao động mang thai đến tổ chức xe đưa đón công nhân đến nơi làm việc...

Cùng với việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho NLD, các cấp công đoàn đã chủ động bám sát cơ sở nắm

## Hướng về người lao động

■ NGUYỄN CƯỜNG

**Kể từ năm 2012 đến nay, mỗi khi tháng 5 đến, người lao động (NLD) cả nước nói chung và NLD Thái Bình nói riêng đều phấn khởi vì có riêng một tháng dành cho mình - đó là tháng công nhân. Tháng mà tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đều dành cho NLD sự quan tâm đặc biệt bởi những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.**

tình hình tư tưởng, đời sống việc làm, việc thực hiện chế độ, chính sách, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt pháp luật lao động như: tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, các chính sách đối với lao động nữ... Đặc biệt, những bức xúc, kiến nghị của công nhân đã được các cấp công đoàn vào cuộc và giải quyết thỏa đáng, qua đó quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLD được bảo vệ. Trong năm 2016, toàn tỉnh đã xảy ra 6 cuộc ngừng việc tập thể, nguyên nhân chủ yếu do việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLD chưa đúng pháp luật. Các cấp công đoàn đã chủ



Các đơn vị trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.



**Bà Trần Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam (KCN Phúc Khánh)**



Ban Chấp hành công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn công đoàn công ty trong mọi hoạt động, nhất là trong công tác chuyên môn. Vì thế mặc dù số lượng đoàn viên công đoàn của công ty rất lớn với hơn 5.000 đoàn viên nhưng mọi hoạt động diễn ra rất tốt. Điều mừng nhất là hàng năm nhiều đoàn viên công đoàn khó khăn, lao động xuất sắc đều được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đến thăm hỏi động viên, khen thưởng kịp thời. Việc làm này giúp cho người lao động yên tâm gắn bó với công việc và tin tưởng hơn vào hoạt động công đoàn.

**Công nhân Phạm Thị Ánh, Công ty TNHH Molatec (KCN Phúc Khánh)**



Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp công đoàn, đặc biệt là Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã không chỉ động viên về vật chất, tặng quà cho tôi trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu mà còn ân cần thăm hỏi động viên cả về tinh thần. Với tôi công đoàn của công ty nói riêng, các cấp công đoàn nói chung thật sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, xứng đáng là nơi để công nhân gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình. Nhờ đó tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc hết mình, sát cánh cùng doanh nghiệp ngay cả những lúc khó khăn nhất mà công ty đang gặp phải.

**Công nhân Nguyễn Văn Tĩnh, tổ trưởng tổ 5 Công ty TNHH May Hưng Nhân (KCN Nguyễn Đức Cảnh)**



Đã nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp song tôi luôn nhận thấy môi trường làm việc ở công ty rất tốt, mọi hoạt động luôn hướng về người lao động, chăm lo tới quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Ngay từ đầu năm, công đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua để kêu gọi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng. Do đó 100% đoàn viên công đoàn trong tổ đều tích cực làm việc, tham gia tốt các phong trào do Công đoàn công ty và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phát động. Từ đó đã tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong làm việc, góp phần đưa thu nhập của công nhân ngày càng lên cao, bình quân đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng.

# CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÌ LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN

■ QUỐC CƯỜNG



Thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, là nền tảng để công đoàn cơ sở thực hiện hướng mọi hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn.



Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn "Bữa ăn gia đình ngày chủ nhật" cho các doanh nghiệp.

**B**à Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Chủ đề năm 2017 là hướng mọi hoạt động đến lợi ích của người lao động, do đó ngay từ đầu năm, Công đoàn đã triển khai chương trình đón tết cùng công nhân lao động, tổ chức cho công nhân tiêu biểu dự tết sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Đặc biệt, ngay sau đó Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức đi tặng quà trực tiếp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp với mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là một trong những việc làm mới được triển khai từ đầu năm nay góp phần khẳng định vị thế của hoạt động công đoàn và sự tin tưởng của đoàn viên công đoàn vào công đoàn cấp trên. Cùng với đó, ngay từ đầu năm nhiều công

đoàn cơ sở đã tổ chức đa dạng hoạt động vui xuân đón tết cho công nhân lao động như Công ty TNHH TAV tổ chức hội chợ xuân, Công ty TNHH Nhựa Cotex tổ chức bốc thăm trúng thưởng, Công ty TNHH Hợp Thành tổ chức tặng quà cho công nhân lao động và các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tổ chức thăm hỏi động viên các doanh nghiệp gặp khó khăn và có số lao động lớn, điển hình như Công ty Ấc quy Kornam, Công ty TNHH Quốc tế Molatec ngừng sản xuất, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Nhằm bảo đảm quyền lợi thiết thực cho người lao động, từ đầu năm đến nay Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã vào cuộc

giải quyết rất nhiều ý kiến của người lao động về thời gian, bảo hiểm xã hội và việc chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Qua đây, Công đoàn vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động vừa có ý kiến phản hồi, trao đổi với các chủ doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động. Hướng tới tháng công nhân thực sự là tết của người lao động, ngay từ đầu tháng 4, Công đoàn đã sớm triển khai tới các công đoàn cơ sở, trong đó kết hợp với nội dung an toàn vệ sinh lao động và tổ chức tốt các hoạt động phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Đặc biệt, trong tháng công

nhân năm nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn tổ chức lễ tuyên dương đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2015 - 2016 cho 200 đoàn viên, trong đó chủ yếu hướng tới đội ngũ trực tiếp sản xuất. Trong lễ tuyên dương còn tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các công đoàn cơ sở với hạt nhân chính là công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Theo bà Thắng, thời điểm tháng công nhân đứng vào dịp các doanh nghiệp đang dồn sức vào sản xuất, kinh doanh nên không có nhiều thời gian dành cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tuy nhiên, các cấp công đoàn cơ sở đều rất linh hoạt trong việc phát động phong trào công nhân hưởng đến tháng công nhân. Điển hình như phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở một số đơn vị được thực hiện rất tốt bằng cách cho người lao động được hưởng phần trăm từ chính lợi nhuận của sáng kiến do công nhân đem lại. Làm được như vậy sẽ phát huy được tư duy sáng tạo của người lao động vừa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động. Đến nay, một số doanh nghiệp may đã có công nhân sáng chế ra máy đánh toì bông và công nghệ hút chân không, giảm nhiều công đoạn thủ công như trước đây, hoặc sáng tạo ra cách may tiết kiệm vải. Nhiều doanh nghiệp còn chú trọng tăng năng suất lao động bằng cách thưởng theo tuần, thưởng nóng nên ngoài lương chính, nếu công nhân làm tốt cả 4 tuần/tháng mức tiền thưởng khá cao. Thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho công đoàn cơ sở về công tác công đoàn, trong đó trọng tâm là công tác quản lý tài chính và xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đồng thời hướng vào việc chăm lo cho con công nhân lao động là các cháu vượt khó học giỏi và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Cùng với đó sẽ triển khai trợ cấp khó khăn đột xuất trị giá 500.000 đồng/suất quà tới tất cả những công nhân có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật hoặc tai nạn.

# Dân vận khéo

## VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG

■ THANH HUYỀN

Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên mọi lĩnh vực của đời sống và đạt kết quả quan trọng.



Gia đình ông Đỗ Văn Thắng ở thôn Nam Hưng, xã Song Lãng (Vũ Thư) thu lãi 100 - 150 triệu đồng/năm từ chăn nuôi và trồng trọt.

Công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Ban dân vận các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Năm 2016, toàn tỉnh xây dựng 1.490 mô hình dân vận khéo trên mọi lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực kinh tế 362 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội 481 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh 287 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 360 mô hình. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, chọn nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa phương để thực hiện. Điển hình như khối dân vận xã Song Lãng (Vũ Thư) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh các mô hình dân vận khéo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, toàn xã còn xây dựng 59

mô hình làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Thông qua công tác dân vận đã vận động con em xa quê ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng; nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí hơn 6 tỷ đồng, tham gia hơn 9.000 ngày công làm 59 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 11km, đưa địa phương về đích nông thôn mới vào cuối năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Nổi bật là mô hình tiết kiệm cho vay vốn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Bà Đỗ Thị Cứu, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Từ nhiều năm nay, 4/7 chi hội phụ nữ thành lập được các tổ tiết kiệm và vay vốn thu hút hàng trăm hội viên tham gia với các hình thức tiết kiệm từ 10.000 - 35.000 đồng/ngày, từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học, kiến thiết các công trình phục vụ cuộc sống gia đình. Ban Chấp hành Hội LHPN xã cùng các chi hội còn

xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, mỗi tháng ủng hộ 10kg gạo giúp hội viên đến khi thoát nghèo. Kết quả từ mô hình đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phong trào thi đua dân vận khéo còn được các địa phương thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và đạt kết quả tích cực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của nhân dân. Cụ thể trên địa bàn thành phố Thái Bình, sau khi rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, hệ thống dân vận các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ, chuyển dọn các công trình, mái che, mái

vẩy, chướng ngại vật, hàng hóa, vật liệu xây dựng tập kết trong phạm vi hành lang ATGT. Kết quả, tính đến hết tháng 3, toàn thành phố thực hiện tháo dỡ 85 công trình nhà cấp 4; 6.255 mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 2.364 biển quảng cáo; xử lý 1.060 trường hợp che khuất tầm nhìn và chắn chính, xử lý, nhắc nhở 143 điểm tập kết vật liệu sai quy định; thu dỡ 268 pa nô, 330 băng, biển quảng cáo các loại. Bên cạnh đó, UBND và ban ATGT các xã, phường duy trì có hiệu quả 47 mô hình tự quản về bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, xây dựng mới 3 mô hình tự quản về trật tự đô thị với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể, điển hình như các mô hình tự quản của hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn thành phố. Ông Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Xác định công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, cán bộ, hội viên CCB các cấp không chỉ tích cực tham gia vào các tổ tuyên truyền, vận động ở địa phương mà còn gương mẫu đi đầu thực hiện việc tự thu dỡ các công

trình vi phạm để mọi người làm theo, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, vận động người dân không tái diễn hành vi lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua dân vận khéo đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo; tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nghiên cứu, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; nhân rộng, duy trì và phát triển bên vững các mô hình dân vận khéo đã có và tiếp tục xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

### Ông chí Trần Ngọc Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thái Bình



Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua hệ thống dân vận của thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo. Năm 2016, toàn thành phố xây dựng 537 mô hình hay, sáng tạo, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

### Ông chí Tường Viêt Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Song Lãng (Vũ Thư)



Hàng năm, khối dân vận xã Song Lãng xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và tổ chức ký giao ước thi đua cho các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo và phong trào thi đua người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

### Ông Đỗ Văn Thắng, thôn Nam Hưng, xã Song Lãng (Vũ Thư)



Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, sự giúp đỡ của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư và chuyển đổi 1ha diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò sinh sản, lợn, gà thương phẩm, trồng các loại cây ăn quả, rau màu cho thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình đã góp phần cổ vũ, động viên bà con địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

## TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

**Đổi mới, nâng cao chất lượng  
PHỤC VỤ NHÂN DÂN**

■ ANH ĐÀO

Sau 18 tháng đi vào hoạt động với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và ứng dụng khoa học công nghệ, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).



Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng chí Đỗ Như Lâm, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Đến nay, tỉnh đã đưa 100% TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (trừ các thủ tục về khiếu nại, tố cáo) ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các TTHC giải quyết được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Hiện có 943 thủ tục hành chính thuộc 19 sở, ngành và cơ quan trung ương đồng tại địa phương thực hiện việc giao dịch tại Trung tâm. Các TTHC trước khi đưa vào Trung tâm đều được rà soát, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm về thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật. Bên cạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm luôn phát huy năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, văn minh, văn hóa công sở, tạo sự hài lòng của tổ chức, công dân. Đến nay, chưa phát hiện công chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; chưa có khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân đối với việc giải quyết TTHC của công chức tại Trung tâm. Mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết TTHC đều công khai, minh bạch;

một số thủ tục đã được thẩm định ngay tại Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm còn chú trọng lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ như: hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân, máy quét tài liệu, mạng kết nối, màn hình hiển thị thông tin, máy xếp hàng tự động, máy tra cứu hồ sơ và tiến trình giải quyết các thủ tục... Đặc biệt là đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm hành chính công với các chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao, bảo đảm các yêu cầu về quản lý toàn bộ các hoạt động của Trung tâm cũng như công khai, minh bạch quy trình giải quyết các TTHC; chuẩn hóa các thủ tục hồ sơ; thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Phần mềm còn được tích hợp chữ ký số, kết nối thông tin với hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh hỗ trợ quá trình thụ lý hồ sơ, cập nhật văn bản kết quả của các sở, ngành. Phần mềm còn tích hợp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ công khai tiến độ giải quyết hồ sơ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với cách làm này, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã phát huy cao tính công khai, minh bạch, tạo sự yên tâm cho người dân, doanh nghiệp

khi đến giải quyết các TTHC. Năm 2016, Trung tâm đã tiếp nhận 68.883 hồ sơ; trong đó số hồ sơ giải quyết trước thời hạn đạt 23%; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 66%; hồ sơ đang giải quyết và trả lại bổ sung là 10%; hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm 1%. So với các tỉnh, thành khác trên cả nước, đây là kết quả rất tích cực.

Để phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân, giúp cơ quan hành chính nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian qua Trung tâm Hành chính công tỉnh đã lắp đặt thiết bị khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại tất cả các vị trí tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm; khảo sát qua phiếu đánh giá. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tập trung nghiên cứu, hiện đại hóa khâu đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm, từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời tiếp tục hiện đại hóa các hoạt động của Trung tâm, đưa nhiều hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan trung ương ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, đặc biệt với các thủ tục liên quan đến nhiều người dân như hộ chiếu, thẻ căn cước công dân...

**Ông Nguyễn Trung Trực, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải**

Thời gian qua, do liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe nên số lượng giao dịch tại bộ phận giao dịch của Sở Giao thông Vận tải rất đông dẫn đến tình trạng quá tải nên chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ người dân. Để khắc phục, Sở đã tăng cường thêm lực lượng, đồng thời mỗi cán bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thời điểm hồ sơ nhiều, cán bộ đều làm thêm giờ nhằm bảo đảm thời gian giải quyết đúng theo quy định.

**Ông Trần Đức Thái, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp**

Số lượng TTHC mà Sở Tư pháp đưa ra giải quyết tại Trung tâm hiện nay khá nhiều, tuy nhiên số TTHC giao dịch thường xuyên rất ít, chủ yếu là cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và nước ngoài và vấn đề quốc tịch. Mặc dù Sở đã đưa các TTHC ra giải quyết tại Trung tâm từ lâu, song đến nay nhiều người dân vẫn chưa nắm được mà vẫn tìm tới Sở để giải quyết. Tôi thấy thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

**Ông Vũ Ngọc Điệp, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ**

Lần đầu tiên tôi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tôi chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản nên tới Trung tâm xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam. Tới đây, tôi được cán bộ Trung tâm hướng dẫn tận tình, giúp đỡ, vì vậy các bước hoàn thiện hồ sơ không gặp khó khăn gì và không mất nhiều thời gian. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp ở đây.

**Ông Nguyễn Thanh Tùng, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình**

Tôi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh làm thủ tục xin cấp phép xuất bản. Tới Trung tâm tôi được cán bộ phụ trách hướng dẫn các bước hoàn thiện hồ sơ và được giải quyết TTHC nhanh chóng. Với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ hiện đại tại Trung tâm, tôi có thể tự tra cứu các TTHC liên quan, thời gian giải quyết từng thủ tục. Nhìn chung, tôi rất hài lòng.



# NÔNG NGHIỆP Công nghệ cao

■ HƯƠNG GIANG  
Thực hiện

Bên lề hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 8/4 vừa qua, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

**Phóng viên:** Hôm nay, về dự hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình, ông có dự án với quy mô và diện tích như thế nào?

**Ông Trương Gia Bình:** Hiện tại thì sau cuộc hội thảo “Quản trị và khởi nghiệp” tổ chức ngày 18/12 năm ngoái, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự, chúng tôi đã đề xuất tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao. Đó là khu hình thành đầy đủ, khép kín tất cả các công đoạn liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, từ giống cho đến xuất khẩu. Thái Bình sẽ là khu đầu tiên.

**Phóng viên:** Ông có thể nói rõ trong tổ hợp đó có bao nhiêu doanh nghiệp và các công đoạn khép kín sẽ mang lại lợi ích kinh tế như thế nào?

**Ông Trương Gia Bình:** Sự khác biệt của tổ hợp công nghệ cao là tạo ra một khu để tất cả các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao có thể nhanh chóng đầu tư vào và đi theo hướng chuyên sâu: người sẽ lo về giống, người lo về phân bón, người lo về thuốc bảo vệ thực vật, người lo về các phụ kiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như nhà màng, công nghệ tưới, tiêu, thiết bị máy móc và các dịch vụ liên quan đến công nghệ cao, kể cả logistics.

**Phóng viên:** Với sự hợp tác theo chuỗi như thế thì hiệu quả kinh tế sẽ như thế nào, thưa ông?

**Ông Trương Gia Bình:** Chúng tôi quy hoạch khoảng 3.000ha và dự kiến là 5.000 tỷ đồng. Quan trọng nhất là tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp khi mong muốn đầu tư thì có thể thủ tục do các doanh nghiệp tiến hành



rất là nhanh. Phải nói rằng Thái Bình đã hỗ trợ rất mạnh mẽ trong việc tích tụ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn để các doanh nghiệp đến đầu tư.

**Phóng viên:** Hiện tại, Tập đoàn của ông tham gia vào phần nào trong chuỗi tổ hợp đó? (ông Trương Gia Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT - PV).

**Ông Trương Gia Bình:** Tập đoàn FPT định hướng chủ yếu vào vấn đề xuất khẩu và công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

**Phóng viên:** Theo ông, đâu là những khó khăn doanh nghiệp sẽ gặp phải khi đầu tư vào lĩnh vực này?

**Ông Trương Gia Bình:** Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam bấy lâu nay chưa coi nông nghiệp là một cơ hội của mình. Câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao đưa ra thông điệp và tập hợp lực lượng, rằng đây là cơ hội của đất nước và các bạn có điều kiện thành công với nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ hai, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và người nông dân có thể trở thành công nhân nông nghiệp. Thứ ba, chúng tôi tiếp thu công nghệ cao từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới, ví dụ như Israel, Mỹ, Nhật Bản... Chúng tôi chuyên môn hóa tạo thành chuỗi liên kết các doanh nghiệp để chúng ta không còn vấn đề như mất mùa - giá cao, được mùa - mất giá...

**Phóng viên:** Trong tích tụ đất đai, Câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam sẽ có sự hợp tác như thế nào với nông dân hoặc với hợp tác xã để đảm bảo lợi ích giữa các bên?

**Ông Trương Gia Bình:** Trong đề án cụ thể, với việc đưa ra những định mức phù hợp với người nông dân, được nông dân đồng thuận, hy vọng rằng người nông dân sẽ có thu nhập gấp hai, gấp ba lần.

**Phóng viên:** Ông có thể nói rõ hơn cơ sở nào giúp người nông dân có thu nhập gấp 2 - 3 lần?

**Ông Trương Gia Bình:** Bởi vì hiện nay việc khai thác đất đai bằng hộ nhỏ lẻ rất cản trở vấn đề như là vốn, rất khó khăn trong việc tiếp

thu công nghệ hiện đại và tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp sẽ thay mặt người nông dân làm những điều đó, và người nông dân sẽ trở thành những chuyên viên của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

**Phóng viên:** Tức là khi mình thuê đất tại xã đó thì mình sẽ thuê nhân công, mình hướng dẫn, chuyển giao cho họ?

**Ông Trương Gia Bình:** Người nông dân sẽ được đào tạo để có thể tiến hành thực hiện các công việc của mình theo công việc được giao.

**Phóng viên:** Về vốn, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, vậy doanh nghiệp sẽ huy động vốn bằng hình thức như thế nào?

**Ông Trương Gia Bình:** Các doanh nghiệp bấy lâu nay, một là nguồn vốn từ chính mình, tức là vốn do kinh doanh đã có từ trước. Hai là với doanh nghiệp mới khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thì họ có thể huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Một nguồn vốn khác rất quan trọng mà chúng tôi đang muốn hợp tác cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tạo ra

một cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp có thể vay được vốn đầu tư cho nông nghiệp. Cụ thể, có mấy khó khăn mà chúng ta phải vượt qua: thứ nhất là thế chấp bằng gì, doanh nghiệp làm gì để giải bài toán thế chấp, thứ hai là các ưu đãi ra sao, thứ ba là thời hạn vay vốn như thế nào. Những vấn đề này chúng tôi sẽ thảo luận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tìm ra công thức vừa tốt để cân bằng được quyền lợi của ngân hàng và các nhà đầu tư.

**Phóng viên:** Vừa rồi có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng, hiện đang chờ hướng dẫn, ông đã đặt vấn đề với ngân hàng nào?

**Ông Trương Gia Bình:** Không, trước mắt chúng tôi phải làm về quy chế với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã. Chúng tôi có ba điểm cần phải bàn thảo rất nhiều như đã nói. Về giải pháp cho vấn đề thế chấp, tùy thuộc vào quan điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nếu không cần thận chúng ta có gói nghìn tỷ nhưng không doanh nghiệp nào động vào được.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!



THÁI BÌNH

# Đánh thức tiềm năng

■ VÕ BÁ CƯỜNG  
Thành phố Thái Bình

**Thái Bình nằm trên đồng đất trù phú, xanh bóng tre, dọc ngang với hàng trăm con sông lớn nhỏ đều xuôi ra biển. Mỗi dòng sông đều mang trong mình một kỳ tích vang lên trong ca khúc Bạch Đằng... Làng như bức tranh, vừa duyên dáng như cô gái, lại vừa thư thái điềm tĩnh như một lão nông từng trải.**

**M**uốn đánh thức được tiềm năng để phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao thích ứng với biến đổi môi trường thì phải hiểu được làng và con người Thái Bình, họ có cốt cách của “lưu dân” (người đi mở đất) vừa hào sảng, cần cù chung thủy “say thì say trọn” - “buồn thì buồn sâu” mỗi khi cạn chén “hồ trường”, nói đến tiềm năng Thái Bình là nói đến đất đai và con người nông dân.

Đảng bộ và nhân dân Thái Bình làm công nghiệp hóa cũng vì dân, tích tụ đất là đất đai vẫn trong tay nông dân, khác với thu hồi đất giao cho doanh nghiệp trước kia. Để người làng vẫn sống được, lao động phải đi đôi với đất đai. Nếu lao động mà không có đất thì lao động cũng trở thành vô nghĩa.

Người nông dân bằng lòng đưa đất cho doanh nghiệp để tổ chức sản xuất lớn. Họ biết chỉ có doanh nghiệp mới đủ khả năng sản xuất chế biến, nâng cao giá trị, kết hợp với thị trường. Nếu doanh nghiệp làm tốt đầu vào như mua bán vật tư giá rẻ, đưa khoa học công nghệ làm ra

sản phẩm tốt. Có sản phẩm rồi biết cách đưa ra thị trường thế giới.

Muốn làm được nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đầu chỉ có doanh nghiệp, phải có nông dân và sự quản lý nhà nước, nhà khoa học, ngân hàng. 5 tổ chức ấy ngồi lại với nhau, để bàn nông nghiệp hữu cơ chắc chắn sẽ làm được.

Nông dân Thái Bình từng bước thực hiện ba không: không dùng hoóc môn tăng trưởng; không sử dụng kháng sinh trong sản phẩm cuối cùng; không sử dụng thuốc trừ sâu. Tiêu chuẩn ba không đã bắt đầu hình thành trong mỗi con người, trong mỗi hộ nông dân.

Để khẳng định được nó, từ việc chọn giống, tìm nguồn đất sạch, xử lý nguồn nước tưới, rồi đến thức ăn cũng phải tuân thủ ba không.

Người Châu Âu đã đi trước chúng ta hàng mấy thế kỷ về việc này.

Cuộc sống xanh, nông nghiệp hữu cơ, người Thái Bình đi theo con đường đó không ngại ngần do dự. Canh tác hữu cơ, sẽ bảo vệ được môi trường của thiên nhiên họ đang thụ hưởng.

Thái Bình những năm của kỷ nguyên trước. Nông dân đã làm nông nghiệp hữu cơ. Bèo hoa dâu, cây điền thanh. Đây là phân đạm cho cây lúa.

Đảng bộ Thái Bình những năm đó đề ra khẩu hiệu, 1ha đi với hai con lợn. Chuồng lợn hai bạc để giữ lấy phân. Chỗ nào, nhà nào cũng ủ phân hữu cơ, bằng lá xoan cây điền thanh, trộn với phân chuồng, bùn ao, tạo ra phân hữu cơ bón lúa. Họ biết cách phơi ải, xếp ải. Đất khô sạch mới phát triển được vi sinh.

Muốn đất sạch ta phải trở về với cánh cửa của cha ông đã mở trước kia cho ta đi làm cây lúa nước.

Ông cha ta thông minh hơn ta nghĩ. Đùng lệ thuộc quá vào lí thuyết trong nông nghiệp. Nó tốn công, tốn của hơn nhiều.

Thái Bình kêu gọi đầu tư. Địa chỉ ấy vừa có tính hấp dẫn, lại rất đáng tin cậy cho các ông chủ lớn. Hãy về Thái Bình làm việc với “Kẻ lưu dân”, họ có cốt cách con người nên văn minh văn hóa lúa nước.

Kiến thức làm nông nghiệp dân gạo cội Thái Bình rất sâu đậm, tính thông minh, cần cù khoa học có sẵn của nông dân để làm ra cây lúa hạt gạo sạch hàng triệu năm nay. Cây lúa nước đồng hành cùng dân tộc.

Theo thư mời gọi đầu tư của Đảng Bộ chính quyền - Hội Đồng nhân dân Thái Bình đã nói: “Là một tỉnh có sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng. Luôn ổn định về chính trị. Đất có truyền thống làm nông nghiệp. Những người đứng đầu trong Đảng bộ biết lắng nghe”.

Vâng! Sự lắng nghe tâm tư của dân, của các doanh nghiệp đến tận cùng gan ruột mình, là biểu hiện cốt cách văn hóa của “kẻ lưu dân”.

Mới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình tạo ra gương mặt mới bằng cuộc cách mạng xanh, nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao. Người nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị những vùng đất sạch để chào đón các doanh nghiệp. Các tập đoàn lớn, các ông chủ tâm cơ đang đến Thái Bình bởi sự hấp dẫn lời mời gọi. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản

trị tập đoàn TH đã nói “Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa, loại bỏ dần những mảnh ruộng nhỏ, mong muốn để ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tạo vùng sản xuất trên quy mô lớn. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng tôi quyết định đầu tư ở đây”. Ông Vũ Văn Tiên, tập đoàn Geleximco sẽ đầu tư trồng lúa chất lượng cao, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản, kết hợp với dịch vụ sinh thái... Ông lo phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao chất lượng lao động, để nông dân trở thành công nhân trên cánh đồng của họ.

Nghe ra ý kiến này được người dân đồng tình đón nhận, bởi giao đất cho doanh nghiệp rồi, mình vẫn làm chủ đất đai. Tôi đã có những cuộc xe ôm đi rong ruổi trên con đường làng, đường huyện với tâm trạng của người nông dân mới thấy sự kỳ vĩ của các tuyến đường giao thông nội đồng do nông dân tạo lập trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới. Họ đã nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước để đón nền công nghiệp sản xuất cao xướng đồng. Có đi diên dã bằng chiếc xe máy cà tàng bằng tâm hồn của người nông dân mới thấm sự đổi đời hôm nay.

Sau hòa bình, người công nhân Thái Bình lần đầu tiên làm ra cây cầu Thái Bình. Các kỹ sư, công nhân đóng búa, khoan nhồi xuống lòng sông, bằng những vật dụng thô sơ. Hàng ngày các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến động viên công nhân bằng những chiếc bánh mì ăn đêm... Ngày nay, cầu Tân Đệ như băng qua một biển lớn, cầu vượt sông Trà Lý vào thành phố Thái Bình, ba cầu liên huyện cầu Trà Giang, cầu Tịnh Xuyên, cầu Vũ Đông, Thái Bình đâu còn là một ốc đảo. Khách lãng du, hay các ông chủ lớn vượt cầu Tân Đệ vào Thái Bình, có thể trong một ngày bằng phương tiện hiện đại sẽ đi hết đất Thái Bình. Rồi dừng chân nhìn ngắm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình ở xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) nay mai sẽ hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Có điện rồi giờ ngồi nhớ lại ánh lửa của những dòng khí, với lộ trình địa chất đã có hàng trăm chuyên gia Liên Xô vào tìm kiếm năm 1982 họ đã tìm ra mỏ khí ngầm. Ngày ấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Đại sứ Liên Xô ở Việt Nam SapoLin về tận Tiên Hải xem xét, động viên. Như vậy, trên mảnh đất doanh điền Nguyễn Công Trứ khai khẩn tìm ra quê mới, sau hơn hai trăm năm con cháu cụ lại tìm ra dòng khí để cung cấp cho khu công nghiệp Tiên Hải.

Người Thái Bình đều muốn trở thành Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt làm nên việc lớn. Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng để giữ nước. Người nông dân đang tự mình hoàn thiện, tự đổi mới. Biết tiếp nhận cái mới là đặc điểm của nông dân Thái Bình. Phải nói chưa bao giờ nông dân có được những điều kiện thuận lợi như bây giờ để tiếp cận cuộc cách mạng xanh bằng giá trị sản phẩm công nghệ cao. Trong lúc này, nếu một ai chân đi “lạc đép” không tự đổi mới mình cùng dân tộc đi lên. Họ sẽ trở thành người lạc hậu.



**Ông Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh**



Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát hoạt động của hệ thống máy ATM, máy POS; chấp hành nghiêm túc quy định về trang bị, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống của máy giao dịch tự động; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh toán thẻ qua POS. Đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động của hệ thống máy ATM, POS trên địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

**Ông Nguyễn Minh Thiêm, Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Bình**



Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình hiện đang trả lương qua tài khoản cho 172 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp (trong đó có 101 cơ quan hành chính sự nghiệp) với tổng số gần 21.000 lao động. Toàn Chi nhánh hiện có 14 máy ATM và 51 máy POS. Để phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, BIDV Chi nhánh Thái Bình đã xây dựng cụ thể lịch tiếp quỹ ATM, thực hiện tiếp đây các cây ATM trước kỳ nghỉ với số tiền tối đa 1,5 tỷ đồng/ATM; bố trí đầy đủ lực lượng trực bảo vệ trụ sở, trực vận hành máy ATM, tiếp quỹ, khắc phục kịp thời sự cố máy ATM, bảo đảm hệ thống máy ATM hoạt động thông suốt. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn định kỳ duy tu, bảo dưỡng máy ATM với tần suất 2 tháng/lần, tổng kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng/năm.

**Anh Nguyễn Văn Nghĩa, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ**



Tranh thủ ngày nghỉ tôi đi rút tiền để chuẩn bị đi du lịch vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tôi thấy hiện nay các ngân hàng đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác phát triển dịch vụ đặc biệt là dịch vụ thẻ ATM. Nếu như trước đây, vào những ngày lễ, tết hay những ngày cuối tuần, tôi thường phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt, hoặc có đến lượt thì ATM cũng hết tiền nhưng hiện nay tình trạng đó rất hiếm khi xảy ra. Các ngân hàng cũng đầu tư nâng cấp các máy ATM rất hiện đại, đồng thời thực hiện liên minh thẻ ATM nên rất thuận tiện cho khách hàng có thể rút tiền tại máy ATM của các ngân hàng mà không cần phải vào đúng ngân hàng mình đã mở thẻ.

**NGÀNH NGÂN HÀNG**

**Nâng cao chất lượng DỊCH VỤ ATM**

■ MINH HƯƠNG

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Nắm bắt nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân sẽ tăng cao để phục vụ mua sắm, giải trí và du lịch, ngay từ đầu năm, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường giám sát mức tồn quỹ ATM; thực hiện tiếp quỹ đầy đủ, không để các ATM hết tiền quá thời hạn quy định.

Đến cuối tháng 3/2017, các TCTD trên địa bàn đã lắp đặt 136 máy ATM, 329 máy POS phục vụ nhu cầu thanh toán của người dân trong tỉnh. Toàn ngành đã mở 695.200 tài khoản, phát hành 634.400 thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.551 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 1.348 cơ quan hành chính sự nghiệp) với gần 195.000 lao động nhận lương qua tài khoản. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng, các TCTD đã bố trí lắp đặt máy ATM tại những địa điểm thuận lợi, trang bị đủ ánh sáng phục vụ giao dịch, lưu điện để phòng sự cố mất điện lưới; có tài liệu hướng dẫn sử dụng, số điện thoại giải đáp thắc mắc và kiến nghị của khách hàng. Bên cạnh đó, các TCTD còn chủ động các biện pháp nhằm giảm tải cho ATM, mở rộng quầy phục vụ trực tiếp tại chi nhánh và các điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh,



tránh việc xếp hàng dài chờ rút tiền; rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy ATM và trang thiết bị nhằm bảo đảm ATM hoạt động an toàn, hiệu quả. Đồng thời xử lý kịp thời các sự cố, khiếu nại, thắc mắc của

khách hàng, bảo đảm các giao dịch ATM được thông suốt; chủ động hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thẻ tránh trường hợp bị trộm cắp thông tin nhằm bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng.



Cán bộ giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Thái Bình hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mở tài khoản ATM tại Chi nhánh.





# LÁ CỜ ĐÀU

## về năng suất lúa

■ LƯU NGẮN

Phát huy truyền thống là một trong những hợp tác xã làm nên cánh đồng 5 tấn/ha đầu tiên của tỉnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, HTX SXKD DVNN xã Vũ Thắng (Kiến Xương) luôn là đơn vị dẫn đầu về năng suất lúa, tiên phong trong việc đưa tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.



Nông dân xã Vũ Thắng làm đất chuẩn bị gieo thẳng lúa.

Với đặc điểm đồng ruộng đa số là chua phèn, trùng nên xã Vũ Thắng coi trọng việc làm thủy lợi, cải tạo đất. Từ năm 1966 - 1968 đã cơ bản hoàn thành 8km đường bờ vùng giáp ranh các xã: Vũ Trung, Vũ Vinh, Vũ Văn và Vũ Hòa, đồng thời đã đào mới được hơn 1 triệu mét khối mương cấp 1, 2, 3 nội đồng phục vụ công tác tưới, tiêu, thau chua rửa mặn; xây dựng được 2 trạm bơm công suất 2.800m<sup>3</sup>/h. HTX cũng vận động nông dân làm phân chuồng, phân xanh, lấy bùn, thả bèo hoa dâu, trồng cây điền thanh để cải tạo đất. Do đó, năm 1966, năng suất lúa của Vũ Thắng đạt 6,28 tấn/ha, là xã có

năng suất lúa cao nhất tỉnh, được Ủy ban Hành chính tỉnh tặng huy hiệu "5 tấn" cho xã viên. Với mục tiêu xây dựng cánh đồng đạt 10 tấn thóc trở lên, phong trào thi đua "thóc thừa cân, quân vượt mức", "ngày làm không đủ, tranh thủ làm đêm"... được đông đảo xã viên hưởng ứng. Năm 1969, năng suất lúa của Vũ Thắng đạt 7,1 tấn/ha, làm nức lòng nhân dân cả nước. Năm 1970, năng suất lúa đạt 8,2 tấn/ha, Vũ Thắng vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm, động viên: "Chúc lá cờ đầu lúa của tỉnh Thái Bình, của miền Bắc tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây

dựng chủ nghĩa xã hội thành công". Phát huy thành tích đạt được, với khí thế thi đua sôi nổi, năm 1975, năng suất lúa của Vũ Thắng đạt 9,2 tấn/ha, đóng góp cho Nhà nước 609 tấn lương thực, 18.800 ngày công, góp phần làm nên hậu phương vững chắc, vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm lần thứ hai.

Những thành tích về vang năm xưa là động lực, niềm tin để cán bộ, xã viên HTX SXKD DVNN xã Vũ Thắng ra sức thi đua thực hiện thẳng lợi sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, giống lúa ngắn ngày

chiếm 100% diện tích gieo cấy, năng suất đạt 13,5 tấn/ha/năm, giữ vững ổn định, đạt chất lượng cao. Nông dân tiếp thu nhanh những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là những giống lúa mới, các loại phân bón tổng hợp. Ngay từ năm 2002, Vũ Thắng đã thực hiện dồn điền đổi thửa, đầu tư, cải tạo 2 trạm bơm, quy hoạch, củng cố bờ vùng, bờ thửa, tạo thuận lợi cho việc tưới, tiêu. Nhờ đó, Vũ Thắng cũng là một trong những địa phương tiên phong và áp dụng gieo thẳng gần như 100% diện tích lúa ở vụ xuân của huyện Kiến Xương. Ông Hoàng Văn Thâu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Thắng cho biết: Vũ Thắng có tổng diện tích đất nông nghiệp 286ha, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên truyền thống thâm canh nổi tiếng từ những năm kháng chiến chống Mỹ vẫn được duy trì, phát huy. Ngay từ giai đoạn đó, người dân Vũ Thắng đã gieo thẳng 20 - 30% diện tích vụ xuân khi cây mạ bị chết do thời tiết khắc nghiệt. Từ nhiều năm nay, nông dân gieo thẳng gần như 100% diện tích lúa ở vụ xuân, 50 - 60% diện tích ở vụ mùa, nhờ đó mỗi năm tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí đầu cho sản xuất mà năng suất lúa lại tăng từ 15 - 20% so với phương pháp gieo cấy truyền thống. Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, HTX tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung. HTX đã xây dựng 2 vùng sản xuất lúa hàng hóa với diện tích 10ha/vùng, một vùng thâm canh lúa chất lượng cao, một vùng chuyên sản xuất lúa giống với diện tích trên 10ha. Hình thành và duy trì liên kết trong sản xuất lúa từ nhiều năm nay, diện tích cấy lúa có bao tiêu sản phẩm hàng năm đạt trên 120ha, mang lại thu nhập cao hơn từ 1,2 - 1,5 lần so với sản xuất tự do.

"...Chào anh Vũ Thắng vinh quang,  
Rom cao anh chất, thóc vàng anh phơi,  
Môi anh tươi thắm nụ cười,  
Mắt anh nhìn thẳng cuộc đời tương lai".

Đó là những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu khi về thăm Vũ Thắng trong những năm hùng hực khí thế lao động, sản xuất. Truyền thống ấy được tiếp nối trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương.